



## ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรื่อง ผลการคัดเลือกผลงาน/แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ปฐมวัย ระดับโรงเรียนเอกชน  
ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ตามที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับการดูแลและพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่อย่างบูรณาการทุกภาคส่วนให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ โดยได้ดำเนินการคัดเลือกผลงาน/แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ปฐมวัย ระดับโรงเรียนเอกชน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ผ่านการนำเสนอผลงานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Google.zoom เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ ดำเนินการคัดเลือกผลงาน/แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ปฐมวัย ระดับโรงเรียนเอกชน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผลงาน/แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ปฐมวัย รวม ๒ ด้าน ปรากฏผล ดังนี้

### ๑. ด้านการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (ผู้บริหารสถานศึกษา)

ชื่อ-สกุล	ชื่อผลงาน	ระดับคุณภาพ
นางสาวปรียานันท์ เทพนवल รร.เพชรผดุงเวียงไชย	การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ ALICE Model เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านแบบองค์รวมของเด็กปฐมวัย โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย	ยอดเยี่ยม

### ๒. ด้านการจัดประสบการณ์เรียนรู้ระดับปฐมวัย (ครูผู้สอน)

ชื่อ-สกุล	ชื่อผลงาน	ระดับคุณภาพ
นางสาวญาตินันท์ แท่นนาค รร.ยุวศึกษา	การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ด้านความคิดริเริ่มของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ ๓ โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ร่วมกับการสอนแบบไฮโคป (High Scope)	ยอดเยี่ยม

ชื่อ-สกุล	ชื่อผลงาน	ระดับคุณภาพ
นางสาวพีรพร แก้วศรี รร.อนุบาลกองบิน ๗	การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยเชิงบวก โดยใช้ กิจกรรมEF (Executive Functions)	ดีเลิศ
นางสาววาทีณี คล้ายมณี รร.ยูวศึกษา	ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการใช้ กล้ามเนื้อมัดเล็กกับการเขียน โดยใช้กิจกรรม การปั้นดินน้ำมันร่วมกับสื่อที่เล่นและสัมผัสได้ กรณีศึกษา ชั้นอนุบาลปีที่ ๒	ดีเลิศ
นางทีฆัมพร คำเจริญ รร.ศรีธรรมราชศึกษา สุราษฎร์ธานี	การเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach) เรื่อง “ไข่มุก ของดี เมืองสุราษฎร์ธานี ระดับชั้น อนุบาล ๒”	ดีเลิศ
นางกาหลง สอนประสม รร. วรินทร์วิทยา (ฮั่วเหมิง)	๓ ภาษาพาเพลิน (ไทย/จีน/อังกฤษ) ส่งเสริม พัฒนาการทางด้านภาษา	ดีเลิศ
นางศุภธิดา ชูศรี รร.อุปถัมภ์วิทยาพนม	Finger Math Junion	ดีเลิศ
นางสาวมณิชา ปานเพชร รร.อนุบาลบ้านคุณหนู	การจัดประสบการณ์เรียนรู้ รูปแบบ Active Learning ด้วยวิธีการเรียน แบบ Unplugged Coding	ดี

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายโชคดี ศรีธากาล)  
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี